

Số: 77 /BC-HỆND-BKTXH

Quảng Điền, ngày 18 tháng 7 năm 2022

## **BÁO CÁO THẨM TRA**

### **Tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, theo sự phân công của Thường trực HỆND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội huyện đã tiến hành làm việc với phòng Tài chính - Kế hoạch và một số cơ quan, đơn vị để thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch về đầu tư công năm 2023. Ban báo cáo HỆND huyện ý kiến thẩm tra về nội dung này như sau:

Theo qui định tại Khoản 5, Điều 56 Luật Đầu tư công năm 2019 thì HỆND các cấp có thẩm quyền thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau trước ngày 25 tháng 7 hằng năm. Vì vậy, việc UBND huyện báo cáo trình HỆND huyện xem xét, thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại kỳ họp này là cần thiết và đúng qui định.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 UBND huyện trình tại kỳ họp đã bám sát các mục tiêu, định hướng, nguyên tắc đầu tư công và danh mục đầu tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HỆND huyện phê duyệt tại nghị quyết số 80/NQ-HỆND ngày 11/12/2021 và được bổ sung, điều chỉnh tại nghị quyết số 22/NQ-HỆND ngày 02/7/2022. Ban Kinh tế-Xã hội xin nêu lên một số vấn đề để HỆND huyện thảo luận và quyết định, cụ thể như sau:

#### **1. Về dự kiến nguồn vốn**

UBND huyện trình dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng kế hoạch vốn là 200,823 tỷ đồng. Qua thẩm tra, Ban nhận thấy: (1) Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu theo Nghị quyết 05/NQ-HỆND: 19,073 tỷ đồng: đây nguồn vốn đã được HỆND tỉnh bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (đối với huyện Quảng Điền là 70,102 tỷ đồng), việc đề xuất dự kiến phân khai trong năm 2023 như kế hoạch của UBND huyện là hợp lý; (2) Đối với nguồn vốn tiền sử dụng đất: 157,297 tỷ đồng; tiền bán nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: 21 tỷ đồng, Ban cho rằng việc dự kiến nguồn vốn này là có cơ sở thông qua việc rà soát, lập dự toán kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2023 sát đúng với thực tế, hạn chế tình trạng vượt thu quá lớn (năm 2021 vượt thu 50,185 tỷ đồng), tạo nguồn lực để có kế hoạch đầu tư thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện xây dựng và phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, Ban cho rằng, hiện nay, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hạ nhiệt ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tổ chức bán đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, việc xúc tiến triển khai tổ chức bán đấu giá quỹ đất, nhà thuộc sở hữu nhà nước còn gặp khó khăn do chưa có phương án di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch đã đề ra, Ban đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tích cực thực hiện tốt công tác phát triển quỹ đất, quy hoạch phân lô, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

## 2. Về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Ban Kinh tế-Xã hội cơ bản tán thành với dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo Tờ trình của UBND huyện. Trong đó đã ưu tiên bố trí các dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp; vốn cho các dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo qui định, vốn chuẩn bị đầu tư theo Luật Đầu tư công...

Đối với các dự án khởi công mới, Ban nhận thấy, đây là những dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện phê duyệt, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Sau khi được HĐND huyện thông qua, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo các điều kiện để trình HĐND huyện phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 trước ngày 20/12/2022 theo qui định của Luật Đầu tư công.

Riêng đối với các nguồn phân bổ hỗ trợ thị trấn Sịa thực hiện Nghị quyết 04-NQ/HU; hỗ trợ xã Quảng Thành thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao kết hợp chỉnh trang khu trung tâm xã, Ban đề nghị UBND huyện thực hiện tốt công tác thẩm định, phân khai các dự án đảm bảo theo đúng mục tiêu sử dụng nguồn vốn này.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

### Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện,
- UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT.HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, Ban.

**TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Ánh Cầu**